

สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p><b>ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</b></p> <p>๑.๑ ข้อมูลจาก WHO ถึง ณ วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗ มีผู้ป่วยรวมจำนวน ๑๖,๒๑๑ ราย เสียชีวิต ๖,๙๔๓ ราย สถานการณ์ใน ๓ ประเทศที่มีการระบาดหนัก ได้แก่ กินี ยังคงทรงตัว ไลบีเรีย ผู้ป่วยเริ่มลดลง และเซียร์ราลีโอน ยังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น</p> <p>๑.๒ ประเทศมาลีมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ ราย รวมผู้ป่วยรวมจำนวน ๘ ราย เสียชีวิต ๖ ราย</p> <p>๑.๓ ประเทศที่มีการประกาศเป็นเขตปลอดเชื้อไวรัสอีโบล่าแล้ว คือ ไนจีเรีย เซเนกัล และDR คองโก(อยู่ในขั้นตอนลงนามประกาศ) ประเทศที่ยังคงประกาศเป็นเขตที่มีการติดเชื้อไวรัสอีโบล่า คือ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน ประเทศที่ควรประกาศเป็นเขตที่มีการติดเชื้อไวรัสอีโบล่าเพิ่มเติม คือ ประเทศมาลี โดยเฉพาะเมืองบามาโค</p> <p>๑.๔ แพทย์อาสาที่ติดเชื้อไวรัสอีโบล่าและถูกส่งตัวไปโรม ขณะนี้อาการยังน่าเป็นห่วง</p> <p>๑.๕ Rapid Test ตัวใหม่จะมีการทดลองนำไปใช้ที่ประเทศกินี ตรวจสอบโดยการใช้เลือดหรือน้ำลาย ซึ่งจะสามารถแสดงผลได้ภายใน ๑๕ นาที ทำให้การค้นหาผู้ป่วยทำได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๑.๖ สายการบินลูฟท์ฮันซ่า สามารถดัดแปลงที่นั่งโดยสารภายในตัวเครื่องบินเป็น ICU เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบล่าได้ จำนวน ๑๙ ราย</p> <p>๑.๗ สถานการณ์ในประเทศไทย มีการติดตามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ตั้งแต่วันที่ ๘ มิ.ย.๕๗ ถึงปัจจุบัน ประมาณ ๓,๐๐๐ ราย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศไนจีเรีย และDR คองโก คนที่อยู่ในข่ายติดตาม จำนวน ๑๒ ราย ยังสามารถติดตามได้ครบ สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่พบตัว ๑ ราย ขณะนี้พบแล้วและได้มีการผลักดันให้ออกนอกประเทศไปแล้ว</p> <p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>๑. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าของประเทศเซียร์ราลีโอนอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. ให้ทุกโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์</p>	<p>สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค</p>

<p>๒.</p>	<p><b>การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</b></p> <p><b>๒.๑ กรมควบคุมโรค</b>  รายงานการใช้งบประมาณ ดังนี้  (๑) งบกลางปี ๕๗ จำนวน ๙๙.๗ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายและทำภาระหนี้ผูกพัน ๖๔ ล้านบาท ยอดคงเหลือประมาณ ๓๖ ล้านบาท (สำหรับจัดซื้อชุด PPE ค่าตรวจคัดกรองของด่านควบคุมโรค จัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข ASEAN+๓ และอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัย)  (๒) งบกลางปี ๕๘ จำนวน ๑๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็นงบดำเนินการ ๑๒๒ ล้านบาท(ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และค่าชดเชย) งบลงทุน ๗๖ ล้านบาท (การปรับปรุงห้องแยกและห้องปฏิบัติการ DRA)</p> <p><b>๒.๒ กรมการแพทย์</b>  (๑) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าให้ครอบคลุมทั้ง ๑๒ เขตสุขภาพ ขณะนี้ยังคงเหลือ ๔ รพ.  (๒) มีการปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าแล้ว และกำลังดำเนินการเผยแพร่</p> <p><b>๒.๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b>  รายงานการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DRA โดยมีจำนวนโรงพยาบาลเป้าหมายทั้งหมด ๓๑ แห่ง  Phase ๑: ๑๙ แห่ง มีความพร้อม ๑๑ แห่ง ที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนม.ค. ๒๕๕๘  Phase ๒: ๑๒ แห่ง มีความพร้อม ๓ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ๖ แห่ง และไม่มีความพร้อมของพื้นที่ ๓ แห่ง</p> <p><b>มติที่ประชุม</b>  สำหรับเขตที่การจัดการห้องปฏิบัติการ DRA ไม่แล้วเสร็จให้ปรึกษาหารือกับผู้ตรวจราชการฯเพื่อเตรียมโรงพยาบาลสำรองหรือการหารพ.ใกล้เคียง เช่น เขต ๒ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการทดสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ DRA รพ.พุทธชินราช  เขต ๕ รพ.เจ้าพระยายมราชแทนรพ.ราชบุรี  เขต ๘ รพ.สกลนครแทนรพ.อุดรธานี</p> <p><b>๒.๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</b>  ดำเนินการแจกสื่อแผ่นพับให้ความรู้แนะนำเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ในสัปดาห์นี้ยังไม่มีรายงาน</p> <p><b>๒.๕ กรมอนามัย</b>  (๑) จัดทำรายชื่อผู้ประสานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับภูมิภาคของศูนย์อนามัยเขต ๑-๑๒ และมอบให้ผอ.ศูนย์อนามัย เป็นผู้ประสานงาน  (๒) จัดทำคู่มือการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสอีโบล่า และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง web site</p>	<p>กรมควบคุมโรค</p> <p>กรมการแพทย์</p> <p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>กรมอนามัย</p>
-----------	--	---

	<p>(๓) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ในวันที่ ๒๕ -๒๖ ธ.ค.๕๗ โดยอบรมบุคลากรในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย</p> <p>๒.๖ <u>สำนักบริหารการสาธารณสุข</u></p> <p>ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องของเรื่องการจัดการศพในพื้นที่กทม.</p> <p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>(๑) ดำเนินการจัดอบรม ๑ รุ่น</p> <p>(๒) การจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้ตั้งเรื่องเสนอกรมควบคุมโรค</p>	<p>สำนักบริหารการสาธารณสุข</p>
<p>๓.</p>	<p><b>เรื่องอื่นๆ</b></p> <p>๓.๑ มีการอบรมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า จำนวน ๔,๖๙๖ ราย</p> <p>๓.๒ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานมหาวิทยาลัย จะนำรายละเอียดมานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป</p> <p>๓.๓ การเตรียมพร้อมจัดประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข ASEAN+๓ ในวันที่ ๑๔- ๑๕ ธ.ค. ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน มีการตั้งคณะทำงาน ๒ คณะ คือ ด้านบริหารจัดการ (รองปลัดฯนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ: หัวหน้าคณะ) และด้านวิชาการ(อธิบดีกรมควบคุมโรค: หัวหน้าคณะ) ใช้งบประมาณกลางปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ ล้านบาท</p> <p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>นำเรื่องเข้าประชุมวันที่ ๔ ธ.ค.๕๗</p> <p>๓.๔ การเตรียมข้อแผนฯร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำลังดำเนินการตั้งคณะกรรมการ และสามารถดำเนินการฝึกให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนม.ค. ๕๘</p> <p>๓.๕ โครงการรวมพลังปันน้ำใจด้านภัยอีโบล่า ร่วมกับสภาวิชาชีพไทย ดำเนินการจัดทำขั้นตอนและรายละเอียดของการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับบริจาคและจะนัดประชุมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปและให้มีการรณรงค์ในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๐,๐๐๐ แห่ง โดยจะแจ้งเวียนหนังสือให้ทราบภายหลัง</p> <p>๓.๖ เรื่องที่จะนำมาพิจารณาในครั้งหน้า</p> <p>๑.การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (๑๘ภัยธรรมชาติ ๔ภัยจากมนุษย์)</p> <p>๒.การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>กรมควบคุมโรค</p> <p>กรมควบคุมโรค</p> <p>กรมควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ</p> <p>กรมควบคุมโรค</p> <p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p> <p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p>

ผู้จัดสรุปมติที่ประชุม นางสาวพุทธพร นามเย็น

ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร



(นายวิชาญ เพ็งจันทรี)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

